

*

Số 24-KH/ĐUK

KẾ HOẠCH

**thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư
về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt
dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030**

Thực hiện Hướng dẫn số 21-HD/BTGTU ngày 13/10/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trong Đảng bộ Khối như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TW, qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và quần chúng về công tác phòng, chống HIV/AIDS, góp phần cùng cả nước hướng đến mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030.

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chỉ thị số 07-CT/TW thành các chương trình, kế hoạch và gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trong đó quan tâm đến các mục tiêu, chỉ tiêu về phòng, chống HIV/AIDS.

- Việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW phải thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS.

- Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW và các văn bản về phòng, chống HIV/AIDS.

II- NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và quần chúng về công tác phòng, chống HIV/AIDS. Chú trọng kết hợp giữa tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với thông tin kiến thức về HIV/AIDS và các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS, các biện pháp giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV; biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Đa dạng hóa các hình thức thông tin, giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS. Phát huy hiệu quả truyền thông đại chúng; truyền thông dựa trên nền tảng công

nghệ số, các mạng xã hội; lồng ghép trong việc giảng dạy, học tập tại cơ sở giáo dục, trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trong hoạt động của cơ quan, đơn vị... Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm, huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, người đứng đầu các cộng đồng dân cư, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng, người nhiễm HIV, người thuộc nhóm có hành vi nguy cơ cao tham gia vào công tác truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.

2. Các cấp ủy ở các cơ sở đảng trong các đơn vị y tế trong Khối phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện đồng bộ các văn bản về phòng, chống HIV/AIDS. Tiếp tục đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, tập trung cho các hoạt động can thiệp truyền thông, giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm HIV, giám sát dịch, xét nghiệm điều trị HIV, can thiệp cho nhóm đối tượng ưu tiên theo quy định của Luật phòng, chống HIV/AIDS; tăng cường sử dụng bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS; đảm bảo đầu tư kinh phí và nhân lực cho các khu vực, địa bàn có nguy cơ lây nhiễm HIV cao. Tăng cường huy động và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư và cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS theo quy định.

Triển khai rộng rãi, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả các giải pháp chuyên môn trong phòng, chống HIV/AIDS. Tập trung triển khai các giải pháp can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV cho các nhóm có nguy cơ cao. Đổi mới và nâng cao chất lượng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Mở rộng các mô hình điều trị, cấp phát thuốc. Triển khai các mô hình cung cấp dịch vụ dự phòng và điều trị nhiễm HIV toàn diện, liên tục, kết nối với các dịch vụ hỗ trợ xã hội khác phù hợp cho từng đối tượng đặc thù và điều kiện của đơn vị.

Lồng ghép dịch vụ điều trị HIV/AIDS vào hệ thống khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Huy động sự tham gia của y tế tư nhân, đa dạng mô hình cung cấp dịch vụ điều trị và chăm sóc HIV/AIDS toàn diện, liên tục. Nghiên cứu ứng dụng các mô hình, giải pháp, kỹ thuật mới tiên tiến phù hợp với thực tiễn để đẩy nhanh, mạnh và hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Củng cố tổ chức, đảm bảo đủ nhân lực cho công tác phòng chống HIV/AIDS. Tăng cường tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS. Tăng cường năng lực và huy động y tế tư nhân, các tổ chức xã hội, tổ chức cộng đồng, mạng lưới người nhiễm HIV, người có hành vi nguy cơ cao tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin truyền truyền cho cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư và báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.

2. Các cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở và Đoàn Khối đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Chỉ đạo các đoàn thể tại cơ quan, đơn vị huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, đoàn viên tham gia phòng, chống HIV/AIDS; gắn với thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân

tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”.

3. Đảng ủy Sở Y tế Bình Định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định phối hợp với lãnh đạo Sở, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống HIV/AIDS, Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS trước năm 2030; phối hợp tham mưu chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan người nhiễm HIV, người dễ bị lây nhiễm, trẻ em và phụ nữ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách phòng, chống HIV/AIDS.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c),
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối,
- Các ban ĐUK; Đoàn Khối,
- Chi, đảng bộ cơ sở,
- Website ĐUK,
- Lưu VP, BTGĐUK.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Nguyễn Hữu Lộc